

CHƯƠNG TRÌNH
trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Để thực hiện hoàn thành các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước cũng như tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chương trình trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng để nâng cao sự hiểu biết, ý thức pháp luật trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là Quy định 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Quy định 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền PCTNTC; Chỉ thị 39-CT/TU, ngày 12/6/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy mới ban hành. Mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đảm bảo hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về

phòng, chống tham nhũng; kiên quyết đấu tranh, loại bỏ tư tưởng sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám làm, không dám quyết của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị làm công việc bị trì trệ, ách tắc, nhiều nguồn lực không được phát huy, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Bảo vệ, động viên, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân mạnh dạn đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đồng thời, tích cực đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng phòng, chống tham nhũng để chống phá Đảng, Nhà nước.

Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, quyết liệt, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, làm tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tham mưu thực hiện).

2. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

2.1. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng. Tăng cường công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin về quy hoạch, các cơ chế chính sách trong quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, kết quả giải quyết đơn thư; thủ tục hành chính, sử dụng ngân sách, tài sản công, các chính sách an sinh xã hội, thi đua khen thưởng..., tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân được tham gia giám sát việc triển khai thực hiện; đồng thời tiến hành kiểm tra, xác minh những cơ quan, đơn vị, địa phương có biểu hiện, dư luận về sự không minh bạch trong các hoạt động.

(Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ban, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh tham mưu thực hiện).

2.2. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng việc kê khai, công khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai; xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chậm tổ chức việc kê khai, không kê khai, kê

khai không trung thực; không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm; không chủ động xác minh hoặc không xử lý kịp thời những vi phạm quy định về kê khai tài sản... đảm bảo việc kê khai tài sản được thực hiện nghiêm túc, thực chất theo đúng tinh thần Chỉ thị 39-CT/TU, ngày 12/6/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập

(UBKT Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh tham mưu thực hiện).

2.3. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung rà soát để loại bỏ các quy trình, thủ tục hành chính chồng chéo, phức tạp, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; tiến hành phân cấp và làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, mỗi cán bộ công chức và người đứng đầu cơ quan. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ về cơ chế giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông”. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tổ chức đối với công tác này của từng cơ quan, đơn vị.

(Ban cán sự đảng UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện).

2.4. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan, tổ chức có liên quan tăng cường hoạt động giám sát việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, nhất là giám sát đối với việc thực thi trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan nhà nước và người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng nói chung và trong phát hiện xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nói riêng.

(Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu, thực hiện).

3. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất về phòng, chống tham nhũng, chú trọng vào nội dung chuyên đề đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tham nhũng. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát việc phòng, chống tham nhũng.

(Ban Nội chính Tỉnh ủy, các ban, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh tham mưu, thực hiện).

4. Chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng

4.1. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, tập trung phối hợp với các cơ quan có liên quan để kiểm tra, theo dõi, giám sát, đôn đốc đối với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng và phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng tại cơ quan, địa bàn quản lý, phụ trách.

4.2. Các cơ quan tố tụng tập trung đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo; tiếp tục rà soát, đưa vào diện theo dõi để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

4.3. Các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp để xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện trên địa bàn; áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tối đa tài sản do tham nhũng mà có trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư và Kế hoạch 27-KH/TU, ngày 08/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

(Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và Cục thi hành hành án dân sự tỉnh tham mưu thực hiện).

4.4. Duy trì chế độ giao ban, chế độ báo cáo, trao đổi thông tin thường xuyên và đột xuất với các cơ quan tố tụng để kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy những vấn đề liên quan đến các vụ việc, vụ án tham nhũng.

(Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh tham mưu thực hiện).

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh ủy viên, đồng chí bí thư cấp ủy các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương và địa bàn được phân công phụ trách.

2. Căn cứ Chương trình này, các cấp ủy đảng, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên và trong năm để tổ chức thực hiện nghiêm túc.

3. Các cơ quan trong khối nội chính, các ban Đảng của Tỉnh ủy căn cứ Chương trình này chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024.

4. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chương trình này.

Nơi nhận:

- BCD TW về PCTN, TC,
- Ban Nội chính Trung ương,
- Các ban, UBKT, VPTU,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Các huyện ủy, thị ủy và Thành ủy Huế,
- Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Lưu VPTU. ✓

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Lê Trường Lưu